



## ประกาศกรมป่าไม้

เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานโครงการพัฒนาป่าไม้  
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

\*\*\*\*\*

กรมป่าไม้ โดยโครงการพัฒนาป่าไม้ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานโครงการพัฒนาป่าไม้ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ราคาากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคานี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๓๖๖,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านสามแสนหกหมื่นหกพันบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนรายชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
๔. เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของกรมป่าไม้
๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โครงการพัฒนาป่าไม้ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในระหว่างวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ อาคาร ภปร. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี และกำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก ในวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๓๐ น. และกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลาเวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมกุศลสอาด ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี

/ผู้สนใจติดต่อ

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบถามราคาได้ที่ อาคาร ภปร. ศูนย์ศึกษาการพัฒนา  
อ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ในระหว่าง  
วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น.  
ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ (ชลบุรี) [www.forest.go.th/chonburi\\_๙](http://www.forest.go.th/chonburi_๙) และ  
ที่เว็บไซต์ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี  
[www.fisheries.go.th/cf-kung\\_krabaen](http://www.fisheries.go.th/cf-kung_krabaen) หรือสอบถามได้ทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๓๙๔๓-๓๒๑๖ ต่อ  
๑๑๔ หรือ ๐-๘๙๘๓-๓๕๓๓๐ ในวัน และเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙



(นายคำรณ เลียดประถม)

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ ทำหน้าที่หัวหน้าโครงการพัฒนาป่าไม้

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้